



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
31 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ว่า ไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยการรับมือเป็นไปในลักษณะการต่อสู้และเรียนรู้ไปพร้อมกัน สร.ยึดหลักในการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ แม้ว่าช่วงต้นอุปกรณ์ต่าง ๆ จะขาดแคลนอยู่บ้าง แต่มีการเจรจากับบริษัทต่างชาติผู้ผลิตเพื่อส่งอุปกรณ์ให้เป็นกรณีพิเศษ ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถผลิตได้เองจะมีศักยภาพในการรับมือกับโรคระบาดได้ดียิ่งกว่า แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบบางอย่างที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข้อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งทำร่วมกับก.ศึกษาธิการ ก.มหาดไทย และก.การพัฒนาสังคมฯ โดยเจ้าของสถานบริการต้องกำหนดจุดรับ-ส่งเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมอุปกรณ์ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ จัดทำอาหารที่สุกสะอาด ปลอดภัย มีมาตรการเว้นระยะห่างทั้งพื้นที่นอน การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรม และเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 6 คน ของใช้ส่วนตัวต้องแยกแต่ละคนหรือเฉพาะกลุ่ม หากเด็ก ครู หรือผู้ดูแลเด็กมีอาการป่วย ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานบริการต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ที่วิทูรย์

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย 30 พ.ค. ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 57 ราย รักษาหาย 2,961 ราย รักษาที่รพ. 59 ราย และพบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เพศชาย อายุ 26 ปี เป็นนักศึกษาจากกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เดินทางจากกรุงริยาด ไปกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านปางดงเบขาร์โดยรถบัส ถูกกักตัวที่สถานกักตัวของรัฐใน จ.นครราชสีมา รวมผู้ป่วยสะสม 3,077 ราย พบใน กทม. และนนทบุรี 1,722 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 411 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 737 ราย

-หลังจากมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 2 ผ่านมา 2 สัปดาห์ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 43 ราย อีก 9 รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าหรือไปในสถานที่ชุมชน ทั้งนี้ แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถลดการป้องกันได้ เนื่องจากในวันที่ 1 มิ.ย. จะมีมาตรการผ่อนคลายกิจการในระยะที่ 3 จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ผู้จัดการ, nationtv, workpointnews

-ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เผยผลสำรวจพบคนไทยร้อยละ 76 รู้ว่าสูบบุหรี่เสี่ยงติดไวรัสก่อโรคโควิด 19 อีกร้อยละ 81 พร้อมบอกต่ออันตรายนี้แก่คนใกล้ชิด และยังพบกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ร้อยละ 58.5 สูบลดลงหลังจากรับข่าวสารโควิด 19 ที่เกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งให้เห็นว่าสิ่งที่สธ.และภาคีเครือข่าย รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ให้ความรู้มาถูกทาง ควรถอดบทเรียนการสื่อสารที่สำเร็จนี้มาพัฒนาต่อยอด หาช่องทางเข้าถึงกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับข่าวสารหรือรับข่าวสารแล้วยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ในวันที่ 31 พ.ค. ก.มหาดไทย เตรียมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการผ่อนข้อกำหนด การเดินทางข้ามจังหวัด ให้จังหวัดต่าง ๆ ยังคงจุดตรวจเพื่อคัดกรองโรคไว้ โดยในการคลายล็อกระยะที่ 3 ยังคงเน้นแนวทางเดิม โดยเฉพาะมาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิด 19 จะเกิดการระบาดระลอก 2 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคน ต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้น เพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลง โรงเรียนจะเปิดเทอมเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ จะเพิ่มจากตัวเมืองใหญ่ โรงเรียนใหญ่ ออกสู่ตัวเมืองเล็กและในชนบท มาตรการในการป้องกันการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องไม่ให้มีรูรั่ว หรือถ้าหลุดมาแล้วต้องหาให้เจอ

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. มาตรการผ่อนปรนเฟส 3

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการระยะ 3 วันที่ 1 มิ.ย.นี้ อนุญาตให้มีการเปิดกิจการและกิจกรรมเพิ่มขึ้น อาทิ สนามกีฬา ฟิตเนส สปา นวดแผนไทย คลินิกเสริมความงาม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่และสัมผัสเชื้อได้ ดังนั้น ความร่วมมือของประชาชนยังเป็นสิ่งจำเป็น ขอย้ำให้ดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด ทำให้เป็นนิสัย ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดของสถานที่ที่ใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ร้านนวดแผนไทยหลายแห่งใน จ.หนองคาย เตรียมพร้อมเปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 3 โดยเจ้าของร้านกาญจนา นวดเพื่อสุขภาพ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ระบุว่า ทำตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคตามที่ สธ. แนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้กับลูกค้า จัดเตียงนวดใหม่ จากห้องละ 3 เตียง เหลือห้องละ 2 เตียง ส่วนเก้าอี้นวดเท้าลดลงเช่นเดียวกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ได้ให้พร.รัฐทุกแห่งที่เคยให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาเตรียมพร้อมหากได้รับการผ่อนปรนระยะ 3 โดยจะให้บริการทั้งการจ่ายยาสมุนไพร การนวดไทย การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และการดูแลมารดาหลังคลอดภายใต้ New Normal แต่ยังคงไม่เปิดให้บริการอบสมุนไพร นวดศีรษะ ใบหน้า หรือกิจกรรมอื่นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ความพร้อมของหน่วยบริการ ความพร้อมของผู้ให้บริการ และความพร้อมของผู้ใช้บริการ เน้นจัดสถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

## 2.การเปิดภาคเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก่อนเปิดสถานศึกษาวันที่ 1 ก.ค.นี้ อาทิ การจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง การให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน การบริหารจัดการให้นักเรียนเข้าเรียนเหลื่อมเวลา เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาเห็น New Normal ของการเรียนการสอนในช่วงโควิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมตามมาตรการด้านสาธารณสุข จากนั้น ศธ.จะเสนอให้ ศบค. พิจารณาการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ส่วนการสอบเข้าของนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 จะดำเนินการตามช่วงเวลาเดิม 6 – 7 มิ.ย. 2563 โดยเน้นความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการของ สธ.

## 3.สุขภาพจิตเด็กช่วงโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand, newstv, acnews)

-พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล เผยช่วงสถานการณ์โควิด 19 สธ. มีการกระตุ้นพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ ผ่าน LINE และระบบออนไลน์ในการติดตาม พบว่า ผู้ปกครองกักตัวอยู่ที่บ้านทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้น เด็กที่มีพัฒนาล่าช้ามีแนวโน้มดีขึ้น จากการสำรวจที่ทำโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า เด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น มีความกังวลเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว รับรู้ว่าผู้ปกครองมีความเครียด ร่วมกับการอยู่บ้านด้วยกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้โอกาสที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในบ้านจะใช้อารมณ์ในการลงโทษเด็กอย่างรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นได้ นอกจากนี้เด็กๆ จะเข้าสู่สังคมออนไลน์มากขึ้น มีความเสี่ยงในการถูกชักจูง ล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงมาในสังคมออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น แนะนำช่วง 1 เดือนก่อนเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. ให้ผู้ปกครองเริ่มปรับพฤติกรรมเด็กให้ค่อยๆ กลับเข้าสู่การทำกิจวัตรประจำวัน คือ ตื่นเข้าปรับการกิน การนอนให้เป็นเวลา เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ และเข้าใจเรื่องสุขอนามัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง โดยค่อย ๆ อธิบายด้วยเหตุผลและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมี วัคซีนใจในครอบครัวต้านภัยโควิด 19 ได้แก่ 1.พลังบวก ครอบครัวที่มองบวกมองเห็นทางออกในทุกปัญหา แม้ในภาวะวิกฤต 2.พลังยึดหยุ่น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระนำไปสู่การปรับตัวภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และ 3.พลังร่วมมือ ทำให้ครอบครัวปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฝ่าฟันอุปสรรค

## 4.การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, thaipbs, innnews, kapook)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่านายกฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อรองรับกรณีหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่สามารถยกเลิกได้เพราะเป็นกฎหมายแม่ แต่เมื่อจะใช้บังคับต้องออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และหากยกเลิกประกาศแล้วต่อมาเกิดปัญหาแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงที่สุด ก็ไม่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อีก แต่สามารถนำมาตราการอื่นมาใช้ได้ เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งการได้ แต่อาจเกิดความคลั่งคลั่งในบางกรณี ดังนั้นอาจออกมติ ครม. มาอุดช่องโหว่ในเรื่องนี้ได้ ส่วนมาตรการรองรับนั้น คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จากสถาบันการศึกษา และจากสธ.จะร่วมกันพิจารณาด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaipbs

-กรุงเทพโพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "คนไทยว่ายังไง...กับการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาค 1,205 คน พบว่า ร้อยละ 57.9 เห็นว่า มีผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน การเรียน ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 42.1 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 69.5 เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังจำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 30.5 เห็นว่าจำเป็นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนเรื่องที่หวังมากที่สุดกับอนาคตของประเทศไทยในการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ ปัญหาการขาดรายได้ ค่าครองชีพของประชาชน ร้อยละ 77.9 รองลงมา มีการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70.0 และการศึกษาของลูกหลานเรียนออนไลน์ ร้อยละ 57.7

## ประเด็นข่าว

## 5.ให้กำลังใจ อสม. ต่อสู้โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นตามลำดับถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งต้องขอบคุณ อสม. ทั่วประเทศ ที่ทำหน้าที่คัดกรองเชิงรุกในทุกพื้นที่ ทำให้คนไทยได้รู้จักหรือระดับนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า อสม. มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้สำเร็จ ซึ่งสธ.ได้ดูแลอสม.อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในกรณีที่หากมีการติดเชื้อเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด 19 และขณะนี้ รมว.สธ. และตน กำลังนำเสนอนายกฯ ขอคำป้วยการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม.

## 6.กลุ่มเสียงหนักกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง)

-ที่ชุมชนซอยจาร์ส หมู่ 11 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ ปลัดอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบหลังมีชาวบ้านร้องเรียนพบคนเดินทางกลับมาจากภูเก็ต แล้วกักตัวไม่ครบ 14 วัน เข้ามาในพื้นที่เพื่อเตรียมจะเดินทางไปต่างประเทศ เป็นหญิง 2 ราย และเด็กชาย-หญิง 2 ราย ได้เจรจาให้คณะกรรมการศูนย์ศูนย์กักตัว หอพักสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งเจ้าหน้าที่มารับกลับศูนย์กักกันต่อให้ครบกำหนด

## สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-จ.นราธิวาส พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย นำตัวส่งรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วย 42 ราย ผู้ป่วยรายนี้กักตัวอยู่ในห้องเดี่ยว มีเจ้าหน้าที่จากสสจ.นราธิวาสดูแล ได้มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และปฏิบัติตามมาตรฐานของ สธ. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เอส เอพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดมาตรฐานใหม่ ดังนี้ 1.ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลนตร์ ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากาก มีการลงทะเบียนเมื่อใช้บริการ กำหนดจุดยืนรอคิวและจุดนั่งรอชมภาพยนตร์ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทุกจุด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 30 นาที 2.การจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ป๊อปคอร์น และเครื่องดื่มส่งเสริมการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลดการสัมผัส เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ จะเปิดให้บริการตู้วันตู้ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต กรณีชำระเงินด้วยเงินสดจะต้องใช้ถาดรับและทอนเงิน และ 3.การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลนตร์ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าชมภาพยนตร์ กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน และให้ทยอยเข้าโรงพยาบาลนตร์ เพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสม กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์ โดยมีการเว้นที่นั่งและมีแผงกั้นระหว่างที่นั่งชมภาพยนตร์ ดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลนตร์ เพื่อตรวจสอบให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, workpointnews, thestandard, XinhuaThai, mcot, sanook, thaipbs)

-เกาหลีใต้ พบติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 79 ราย รมว.สธ.เกาหลีใต้ เรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการพบปะทางสังคม หรือเดินทางไปในสถานที่คนพลุกพล่าน และจะประกาศปิดพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และศูนย์จัดแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับมาตรการต่างในกรุงโซล ปิดพื้นที่ต่ออีก 2 สัปดาห์

-ฟิลิปปินส์ หลังจากประธานาธิบดีประกาศว่าจะไม่ให้เปิดเรียนจนกว่าจะมีวัคซีนใหม่มาใช้ แต่มีแรงกดดันจากหลายฝ่าย จึงต้องเปลี่ยนแผนเปิดเรียนเดือน ส.ค. นี้

-กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายชาวกัมพูชา วัย 26 ปี อยู่ในกลุ่มชาวกัมพูชา 9 คน ที่เดินทางมาจาก จ.ยะลา

-นิวซีแลนด์ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในประเทศ เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน

-บราซิล ติดเชื้อมาก 26,928 ราย และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยอาจสูงกว่าตัวเลขที่ยืนยันถึง 15 เท่า เนื่องจากการทดสอบหาเชื้อยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

-อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7,964 ราย ขณะที่ทางการอินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ส่วนผู้เสียชีวิต 4,981 ราย ถือเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมาก

-ไต้หวัน อนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 แล้ว โดยย.ไต้หวันพิจารณาจากหลักฐานที่สนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา และยาดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากหลายประเทศให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้

-สหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยุติความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับองค์การอนามัยโลก หลังจากก่อนหน้านี้ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่า องค์การอนามัยโลกรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่มีประสิทธิภาพ และจีนมีอำนาจครอบงำองค์การอนามัยโลก เจ้าหน้าที่จีนเพิกเฉยการรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนทั่วโลก และยังไม่พยายามกดดันให้องค์การอนามัยโลกขึ้นำโลกไปในทางที่ดี

-ภูมิภาคอเมริกาใต้ มีแนวโน้มผู้เสียชีวิตและติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บราซิล ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่อันดับ 2 ของโลก 468,338 ราย ส่วนชิลี เสียชีวิต

## ประเด็นข่าว

รายวันสูงสุด และผู้เสียชีวิตรวมเกือบพันคน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 6,031,023 ราย โดยวันนี้ (30 พ.ค.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 125,608 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4,788 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 366,812 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 1,793,530 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 25,069 ราย รองลงมา บราซิล ผู้ป่วยสะสม 468,338 ราย ผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดในโลก 29,526 ราย ส่วนทวีปเอเชีย อินเดีย มีผู้ติดเชื้อสะสมอันดับที่ 9 ของโลก 173,491 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 8,105 ราย จีน ผู้ป่วยสะสมอันดับที่ 16 ของโลก 82,999 ราย ผู้รายใหม่ 4 ราย สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 77

**ปลดล็อกกระท่อม**

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกพืชกระท่อมผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้ว อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังปรับแก้ และยังมีข้อคิดเห็น 3 ประเด็น คือ 1.การป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อม ซึ่งจะใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี 2546 มาควบคุม 2.การป้องกันไม่ให้เกิดการนำพืชกระท่อมไปเป็นส่วนผสมของสารเสพติดหรือเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น 4 คุณ 100 โดยหากจะนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาต อย.ก่อน และ 3.พืชกระท่อมส่งผลกระทบต่อการขับชี่ยานพาหนะหรือไม่ ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการขับชี่ยานพาหนะจากพืชกระท่อม ส่วนการควบคุมไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด ปี 2522 ในขั้นตอนของการมีและใช้ ป.ป.ส.ได้สำรวจข้อมูลส่งเรื่องไปยัง อย. เพื่อกำหนดวิธีการใช้ไม่ให้ผิดวัตถุประสงค์

**สารพิษทางการเกษตร**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 จะมีผลบังคับใช้ โดยห้ามให้มีการผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครอง สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืช 5 รายการ ประกอบด้วย 1.คลอร์ไพริฟอส 2.คลอร์ไพริฟอส-เมทิล 3.พาราควอต 4.พาราควอตไดคลอไรด์ และ 5.พาราควอตไดคลอไรด์ (บิส เมทิล ซัลเฟต) โดยก่อนหน้านี กรมวิชาการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับทุกภาคส่วนแล้ว พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังลงนามในคำสั่งเพื่อกำหนดการตามประกาศก.อุตสาหกรรม ซึ่งผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรม ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายดังกล่าวแก่ผู้ขายภายใน 90 วัน หรือไม่เกินวันที่ 29 ส.ค. 2563 ส่วนผู้ขายต้องรับคืนจากผู้ซื้อ แล้วรวบรวมข้อมูลการครอบครอง ส่งให้กรมวิชาการเกษตรภายใน 120 วัน หรือไม่เกิน 28 ก.ย. 2563 ส่วนสารทดแทน ได้เตรียมสารทดแทนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติไว้แล้ว เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมีต่อเกษตรกร

**แนะเลือกกินปลาต้ม-ปลาร้าสะอาด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกซื้อปลาร้า ปลาต้ม หรือปลาจ่อม ในกรณีที่ซื้อแบบบรรจุขวด ควรดูเลข อย. หากซื้อแบบไม่บรรจุขวด ควรดูว่ามีสิ่งเจือปนและกลิ่นผิดปกติที่เคี้ยวกินหรือไม่ โดยเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือและคุ้นเคย และก่อนบริโภคทุกครั้งควรนำไปต้มหรือปรุงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที เพื่อลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ สำหรับผู้ประกอบการ ควรคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัย เลือกวัตถุดิบหรือปลาที่มีคุณภาพ และมีระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสม หากเป็นปลาต้มให้หมักมากกว่า 3 วัน ส่วนปลาร้าให้หมักมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

**เคล็ดลับเลิกบุหรี่**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ region3

-นพ.สุเมธ องควรรณดี ผอ.สคร 1 เชียงใหม่ แนะนำ 10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่ ได้แก่ 1.หาที่ปรึกษา หรือขอคำปรึกษาจากคนที่รู้จักที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จแล้ว 2.หากำลังใจ จากคนรอบข้าง 3.หาเป้าหมาย วางแผนกำหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่ 4.ไม่รอช้า ทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ให้หมด 5.ไม่หวนไหว บอกตัวเองเสมอว่ากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดในกับตัวเองและคนใกล้ชิด 6.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้อยากสูบบุหรี่ 7.ไม่หมกมุ่น เมื่อรู้สึกเครียดให้หยุดพักสมองสักครู่ คลายความเครียด 8.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 15-20 นาที เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพของหัวใจและปอด 9.ไม่ทำทนาย การลองสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวอาจชวนคืนไปสูบบุหรี่ และ 10.ไม่ท้อแท้ ที่จะพยายามหยุดบุหรี่

**อาหารเป็นพิษ จ.บุรีรัมย์**

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์ Reg\_TNAMCOT

-สาวโรงงานใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถูกนำส่ง รพ. หลังกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย ตำรวจและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำซุ๊ป-เครื่องปรุง เพื่อส่งตรวจหาสาเหตุต่อไป